

แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒



เทศบาลตำบลบ้านสง
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

หลักการและเหตุผล
ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
ของเทศบาลตำบลบ้านสา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงาน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและ งบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบ้านสา มีความจำเป็นที่จะต้องขอเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ของเทศบาลตำบลบ้านสา เพื่อดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ประชาชนโดยส่วนรวม เนื่องจากมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ท้องถิ่น ดำเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา น้ำในพื้นที่บริเวณรอบกว๊านพะเยา ตั้งแต่พื้นที่ป่าต้นน้ำ ลำน้ำสาขา และปลายน้ำลงสู่กว๊านพะเยา ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ เป็นต้นมา ปัจจุบันเกิดผลสำเร็จเป็นตัวอย่างการบริหารจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ซึ่ง ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาและประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามบันทึกการประชุมและลงพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา กำหนดการเสด็จพระราช ดำเนินฯ ในวันที่ ๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานบริหารจัดการทรัพยากร น้ำโดยน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่บริเวณรอบกว๊านพะเยา แต่เนื่องจากบางโครงการที่ จะดำเนินการดังกล่าว โครงการไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และยังไม่ครอบคลุม และมีความจำเป็นเร่งด่วนในการให้บริการสาธารณะในพื้นที่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติม โครงการ / กิจกรรม ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการ พระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของ ผู้บริหารท้องถิ่นฯ และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว

ดังนั้น เทศบาลตำบลบ้านสา จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ของเทศบาลตำบลบ้านสา ขึ้น เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความจำเป็นเร่งด่วน ทันท่วงที สถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดทำงบประมาณ อนึ่ง การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ในครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโดยส่วนรวมและองค์กร เป็นสำคัญ

สารบัญ

หลักการและเหตุผล

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

- บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ๒
- บัญชีสรุปโครงการพัฒนา รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ๔